

# Mong muốn trong NHIỆM KỲ TỚI



**LƯU THỊ QUỲNH ANH**  
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trường Đại học Luật

**T**hời gian tới, tôi mong muốn tổ chức Hội Sinh viên sẽ có giải pháp phát triển mạnh hơn nữa phong trào "Sinh viên 5 tốt". Với mục tiêu phát huy các giá trị tích cực, các đóng góp của "Sinh viên 5 tốt" mang lại cho nhà trường, các bạn sinh viên khác và cộng đồng, các cơ sở Hội cần quan tâm hơn nữa công tác "hậu 5 tốt", liên tục tìm kiếm, vận động từ xã hội để giới thiệu các cơ hội phát triển cho các bạn sinh viên đã đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" như cơ hội việc làm, thực tập, kiến tập; các cơ hội săn học bổng du học, trao đổi sinh viên... Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai về "Sinh viên 5 tốt" đến từng sinh viên, xây dựng các mô hình phát triển phong trào "Sinh viên 5 tốt", đưa "Sinh viên 5 tốt" không chỉ là một danh hiệu mà còn là hành trình không ngừng phấn đấu.



**LÊ MINH THU**  
Chủ nhiệm CLB Truyền thông  
Trường Đại học Luật

**T**rở thành một cán bộ Hội, được tổ chức và tham gia vào công tác Hội và phong trào sinh viên là một điều vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Mong rằng trong nhiệm kỳ tới đây, Hội Sinh viên ĐHQGHN sẽ ngày càng tới gần hơn với các bạn sinh viên và có thể tổ chức những chương trình, sự kiện gần gũi, thu hút. Đồng thời, tôi mong rằng phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên ĐHQGHN ngày càng phát triển vững mạnh góp phần giúp các bạn sinh viên hiểu và trân trọng giá trị của danh hiệu cao quý này, để "Sinh viên 5 tốt" trở thành danh hiệu mà mọi sinh viên đều cố gắng phấn đấu và tràn đầy sự tự hào trên con đường chinh phục và đạt được danh hiệu này.

**LÊ NGUYỄN CAM LY**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

**T**rong nhiệm kỳ mới, tôi mong Ban Chấp hành sẽ dành sự quan tâm sát sao hơn nữa, có giải pháp cụ thể để thúc đẩy, phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên ĐHQGHN nói riêng và Hội Sinh viên Việt Nam nói chung. Đặc biệt là tổ chức thêm nhiều hoạt động, tạo môi trường cho hội viên rèn luyện, phát huy năng lực sáng tạo...

Chúc Hội Sinh viên ĐHQGHN ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình, đúng với khẩu hiệu "Bản lĩnh - Trách nhiệm - Sáng tạo".

**VI MINH ANH**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trưởng Đại học Kinh tế

**Đ**ại hội lần này sẽ bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHQGHN khoá V. Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ Hội sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, tri thức cùng sự nhiệt huyết, không ngại khổ, ngại khó để sáng tạo, đưa các phong trào phát triển mạnh, gắn gũi hơn với sinh viên ĐHQGHN cũng như sinh viên trên toàn địa bàn Hà Nội. Hội Sinh viên ĐHQGHN luôn là người bạn với sinh viên, luôn đồng hành, tạo môi trường để sinh viên học tập, rèn luyện, sáng tạo và kết nối hơn nữa.

**ĐÀO TRUNG KIÊN**

Chủ nhiệm CLB Thuyết trình  
Trưởng Đại học Công nghệ

**M**ình rất mong trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên ĐHQGHN sẽ khắc phục những điểm yếu tồn đọng và phát huy những điểm tốt ở nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, mình rất mong Hội Sinh viên ĐHQGHN hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra, cùng nhau phát triển và đưa tổ chức Hội Sinh viên tới gần sinh viên hơn, là người bạn, người đồng hành thực sự của sinh viên. Rất kỳ vọng nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên các cấp sẽ xây dựng tốt kế hoạch hoạt động hàng năm sôi động, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các bạn sinh viên

**TRẦN TUẤN LONG**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trưởng Đại học Luật

**Đ**ất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và đổi mới, cùng với đó là sự phát triển của khoa học và công nghệ. Xu hướng phát triển của thời đại đòi hỏi thế hệ trẻ phải nhận thức rõ việc lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Đó là một sứ mệnh quan trọng của thanh niên thời đại mới. Tôi mong muốn Hội Sinh viên có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo dành cho sinh viên, truyền cảm hứng, cung cấp những hành trang cần thiết giúp hội viên, sinh viên tự tin, khát vọng và nỗ lực trong học tập, lao động sáng tạo.

**NGÔ PHƯƠNG TRANG**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tôi hy vọng sẽ có nhiều hoạt động gắn kết, giao lưu giữa các trường đại học thành viên, trường/khoa trực thuộc ĐHQGHN. Bên cạnh đó là mở rộng các hoạt động hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa trong và ngoài nước (ẩm thực, âm nhạc, ngôn ngữ...).

**BÀNH ĐỨC MINH**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trường Đại học Công nghệ

Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng công tác Hội và phong trào sinh viên ĐHQGHN sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, để Hội sinh viên Trường tới gần hơn, là người bạn, người đồng hành không thể thiếu của các bạn sinh viên trong trường đại học.

**LƯƠNG SƠN BÁ**

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên  
Trường Đại học Công nghệ

Thời đại của Trí tuệ nhân tạo đã và đang ảnh hưởng lớn đối với toàn nhân loại. Sự bùng nổ của công nghệ là một thách thức không hề nhỏ đối với các bạn sinh viên chúng ta. Sự đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cũng như khả năng sử dụng công nghệ mới là điều hoàn toàn dự đoán được. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số cũng góp một phần không nhỏ trong quá trình phát triển của Hội Sinh viên. Tôi mong muốn trong công tác Hội và phong trào sinh viên ĐHQGHN nhiệm kỳ tới sẽ áp dụng những công nghệ mới nhất, tiên tiến và đi đầu trong các công tác triển khai và tổ chức Hội.

Là một sinh viên Trường ĐH Công nghệ, tôi luôn mong muốn những công trình nghiên cứu của sinh viên được lan toả và bản thân mỗi sinh viên cũng được truyền cảm hứng trong công tác nghiên cứu của mình. Để làm được điều đó, ta cần thay đổi những hoạt động truyền thống với những hình thức cũ, không đủ hấp dẫn để thu hút và duy trì đam mê của sinh viên. Thay vào đó, tổ chức những hoạt động mang tính sáng tạo, vừa có tính học thuật vừa có những kỹ năng mềm nhưng được thực hiện dưới một hình thức năng động. Không những thế, áp dụng những mô hình công nghệ như check-in đại biểu bằng gương mặt; điểm danh bằng công nghệ nhận diện vân tay, gương mặt; hệ thống phân loại "Sinh viên 5 tốt" bằng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên... sẽ góp phần tạo thêm nhiều nguồn cảm hứng cho sinh viên trong quá trình tham gia học tập và hoạt động Đoàn - Hội.

Cuối cùng, trong công tác tổ chức của Hội, tôi mong muốn chúng ta sẽ có một ứng dụng hoạt động để "số hoá" những hồ sơ, hoạt động và trải nghiệm của các bạn sinh viên. Sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm và các phương tiện trực tuyến sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác triển khai hoạt động Hội.